

# STAY in style

Text : พลอยเพลิน Photo : บรรจงสร นันทวรรณ



## KEEMALA

จะมีสักที่รีสอร์ทที่ตึ๊งเราไว้ด้วยเอกลักษณ์แห่งการดีไซน์ เปี่ยมล้นจินตนาการ จนพาให้นึกว่าอยู่ในดินแดนในฝัน ขณะเดียวกันก็จับต้องได้ไม่ยาก เพราะมอบความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ เป็นส่วนตัว พร้อมทั้งกลมกลืนกับธรรมชาติท้องถิ่น จนแทบไม่อยากปลีกตัวไปนอกอาณาเขต และนั่นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ “กีมาลา” กลายเป็นโรงแรมดาวเด่นที่น่าจับตามองที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะภูเก็ตในเวลา



เมื่อสบตากับที่นี่ครั้งแรก ภาพของห้องพักรูปทรงแปลกตาที่แทรกอยู่ในแมกไม้ธรรมชาติ บ้างก็ใกล้ลำธาร บ้างอยู่บนเชิงเขา ขวนให้นึกถึงภาพในภาพยนตร์แฟนตาซีหรือในหนังสือนิทาน ซึ่งแท้จริงแล้วนั้น ที่นี่ก็มีเรื่องราวกึ่งจินตนาการที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเช่นกัน เรื่องเริ่มต้นด้วยการเดินทางข้ามน้ำทะเลมายังภูเก็ทของ 4 คนเฝ้าในอดีต ที่เผชิญกับพายุรุนแรง กระทั่งเรือแตก ทั้งหมดจึงได้ตั้งรกรากใหม่เหนือหาดกมลา “กีมาลา” จึงเสมือนเป็นวิลเลจของ 4 คนเฝ้าที่ตัวเอง โดยคำว่า “Kee” นั้นเป็นชื่อบรรพบุรุษของครอบครัวเจ้าของ ส่วน “Mala” หมายถึง มงกุฎ หรือหมวก สื่อถึงการเป็นที่เคารพรัก ทั้งยังพ้องกับชื่อหาดกมลา อันเป็นโลเคชั่นของที่นี่อีกด้วย



ห้องพักรีสอร์ทพูลวิลล่าทั้ง 4 ประเภทในรีสอร์ทนั้น จะสะท้อนถึงอาชีพ ความเป็นอยู่ และความเชื่อของแต่ละคนเฝ้า โดยการออกแบบและก่อสร้างยังเน้นถึงความอบอุ่นหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติเดิม และยังคงทรัพยากรต่างๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ ลำธาร หรือน้ำตก แยกที่มาพักจึงรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนโยบาย No Plastic ข้าวของเครื่องใช้ในห้องน้ำ ตลอดจนส่วนต่างๆ ของรีสอร์ท จึงไม่มีการท้อด้วยพลาสติก ถือเป็นกรอนุรักษ์ในอีกทางหนึ่ง



หากไล่ระดับจากห้องพักที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาด้านบน เราจะพบกับ “กระท่อมปรุพี” ก่อนห้องพักรีสอร์ทนี้ถูกโอบล้อมไว้ด้วยต้นไม้ใหญ่และใกล้ลำธาร ให้ความรู้สึกร่มรื่นที่สุด เป็นที่พักของชนเผ่าปรุพีที่มีวิถีชีวิตติดดิน ใกล้เคียงกับวิถีชาวภูเก็ต ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง ขุดเหมือง เป็นช่างไม้ ช่างเหล็ก โดยนำสถาปัตยกรรมบ้านทรงพื้นเมืองของบรรพบุรุษในอำเภอกะทู้ มาออกแบบเป็นบ้านหลังคาเหลี่ยมสูง ภายในเน้นโทนสีเอิร์ทโทนและดำที่ดูเข้มขรึม มีห้องน้ำขนาดกว้างสุดๆ เอาใจผู้ชื่นชอบความโอ่โง่งยามอยู่ในโลกส่วนตัว พร้อมสระน้ำที่อยู่อุ้ได้ร่มเงาของแมกไม้



ขยับมาอีกนิดเป็น “เต็นท์คนजर” บ้านพักรีสอร์ทเต็นท์ที่ห่อหุ้มด้วยผ้าใบขนาดหนาเปี่ยมคุณภาพ ภายในตกแต่งอารมณ์กระโจมของกองคาราวาน ที่อบอวลด้วยกลิ่นแนวซาฟารี และปูนเปลือยดิบๆ มีอ่างน้ำอุ่นบนถังไวน์เตียงบนฐานไม้คลุมด้วยมานสีเขียวตุ่น คู่มือเล่นที่ทุกรายละเอียด และเหมือนพร้อมจะเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลา สมกับที่เป็นที่พักของชนเผ่าคนजर ที่ประกอบอาชีพพ่อค้าเร่และการแสดง หลงรักชีวิตท่องเที่ยวและพเนจรไปบนโลกกว้าง เพื่อพบปะกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม จุดเด่นของเต็นท์คนजरยังอยู่ตรงสระน้ำส่วนตัวที่ติดกับชานเต็นท์ ชนิดที่ก้าวลงได้เลยจากห้องนอน และเมื่อฝนตกหรือยามแมลงกลางคืนส่งเสียงร้อง คุณจะฟังเสียงของธรรมชาติได้ชัดจนกว่าห้องพักรูปแบบอื่นๆ





ขึ้นไปยังพื้นที่บนภูเขา จะพบกับ “บ้านต้นไม้” มีลักษณะเป็นบ้านสองชั้น ทรงหยดน้ำ ดูคล้ายกับบ้านถูกแขวนห้อยลงมาจากยอดไม้ ตามความเชื่อของชนเผ่าเวทที่บูชาจักรวาล พวกเขาประกอบอาชีพนักประดิษฐ์ สถาปนิก และแพทย์ผู้รักษา ซึ่งโปรดปรานจะรับพลังความฉลาดเฉลียวจากการสร้างบ้านไว้บนที่สูง เมื่อเข้าไปด้านใน ชั้นบนจะเป็นส่วนของห้องนอนใหญ่และห้องนอน มีระเบียงมองเห็นวิววิเศษสุดได้โดยรอบ และเมื่อลงบันไดไปชั้นล่างจะเป็นห้องนั่งเล่นที่แต่งแต้มด้วยเส้นสายโค้งงอไม้ และเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบพิเศษดูเหมือนห้อยลงมาทั้งหมด ด้านนอกยังมีสระสวนตัวที่ล้อมด้วยต้นไม้ ใครที่ชอบห้องพักดีไซน์แปลกใหม่ การเช็กอินที่ห้องสไตล์นี้ก็น่าจะสร้างความพึงพอใจได้ไม่น้อย



042 : honeymoon+travel



สำหรับห้องพักแบบสุดท้าย “บ้านรังนก” ออกแบบอิงความทึ่งทราฟฟ้าของชนเผ่ารังนกที่เชื่อว่าตัวเองมีพลังทางจิตวิญญาณมากกว่าชนเผ่าอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปิน นักประชาญ นักโหราศาสตร์ที่ทำนายอนาคตจกดวงดาวได้ ห้องพักแบบนี้จึงตั้งอยู่บนยอดเขา มีโครงไม้ที่คล้ายจะดักทอเป็นรังนกห่อหุ้มไว้ ภายในโดดเด่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และของประดับดูแพง กลมกลืนกับเตียงนอนที่คลุมด้วยผ้าฝ้ายมาลีขาวบริสุทธิ์ ห้องน้ำของที่นี่พิเศษด้วยอ่างอาบน้ำสกดจากหินก้อนยักษ์สีดำขลับ ส่วนฝักบัวนั้นประดับโมเสกเรียงด้วยมือสะท้อนแสงจันทร์ ขณะที่สระว่ายน้ำก็มีขนาดใหญ่ที่สุดให้แหวกว่ายได้ตลอดเวลา ตอบโจทย์นักเดินทางที่พิสมัยไลฟ์สไตล์หรู



แม้การผ่อนคลายเป็นห้องพักจะเติมพลังให้กับวันพักผ่อนได้มากเพียงใด เราก็ไม่อยากให้คุณพลาดอีกหนึ่งไฮไลต์ของที่นี่ ณ Mala Spa ที่ออกแบบเก๋ไม่แพ้กัน โดยได้แรงบันดาลใจมาจากอุปกรณ์ประมงพื้นบ้าน และยังมีสายน้ำไหลผ่านห้องทรีตเมนต์ที่มีถึง 8 ห้อง คุณสามารถเลือกประนินบำบัดตัวเองไปกับการนวดแผนไทย นวดน้ำมัน ขัดตัว ไปจนถึงทรีตเมนต์แบบเฉพาะของมาลาสปา ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่เน้นส่วนประกอบจากธรรมชาติแท้ๆ บวกกับฝีมือชั้นเยี่ยมของเธอราปิสต์ ทำให้ช่วงเวลาแห่งการนวดผ่อนคลายนี้น่าจะเพิ่มดีกรีความสุขให้คุณได้หลายเท่าตัว



เมื่อเบตาแล้ว ลองมาตีความคำทักทายที่ทอดยาวไปถึงหาดกมลาจากมุมนั่งเล่นที่เชื่อมต่อไปจากล็อบบี้ ซึ่งเจ้ามุมนั่งเล่นที่มีทรงคล้ายดอกผืนนี้สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้โล่เรียงจากห้องนั่งเล่น บ้านชายของที่ให้เลือกซื้อปลิ้นคั่วดีไซน์สวยๆ คุมโทนแบบสาวชาวเกาะสุดเก๋ ห้องสมุดไวน์เชลลา ฟิตเนส มาจากที่ห้องอาหาร Mala Restaurant ให้บรรยากาศราวกับเดินเข้ามายังปากถ้ำที่มีแสงธรรมชาติสาดส่อง มองเห็นผนังและเพดานที่เต็มไปด้วยลวดลาย คล้ายภาพเขียนสีของชนเผ่าโบราณ ห้องอาหารหลักของที่นี่มีทั้งเมนูพื้นถิ่นภูเก็ต อาหารไทยรสกลมกล่อม อาหารสุขภาพ Spa Cuisine และอาหารตะวันตกที่มีขนาดกำลังดีไม่อิ่มแน่นอนจนเกินไป เลิฟควบคู่เครื่องดื่มทั้งน้ำผลไม้ไวน์ และค็อกเทลหลากหลาย ซึ่งล้วนเติมแต่งวันเวลาดีๆ ที่กิมมาลาให้ยิ่งสมบูรณ์แบบ



หากการมาภูเก็ตครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของคุณ การเลือกเร้นมายังรีสอร์ทคอนเซ็ปต์เก๋ อิ่มเอมกับชีวิตสไตล์ไลฟ์แบบเป็นส่วนตัวในบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่ใช่นะ ✚



KEEMALA

10/88 ม.6 ถ.นาคาสุด ต.กมลา  
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150  
โทร. 0 7635 8777  
www.keemala.com

